



Tháng 8, 2013

Thưa Quý Gia Đình MCPS:

Trong bốn năm qua, chúng tôi đã thực thí chương trình giảng dạy nâng cấp—được gọi là Curriculum 2.0—từng cấp lớp một, bắt đầu với lớp mẫu giáo. Trong niên học tới này, Curriculum 2.0 sẽ được hoàn toàn thực thí trong các lớp học mẫu giáo cho đến Lớp 5 khắp Montgomery County Public Schools (MCPS).

Curriculum 2.0 được đặt nền tảng trên những nghiên cứu vững chắc và được phác họa để cung cấp một chương trình giáo dục toàn diện cho các học sinh, đồng thời cũng phát triển những kỹ năng suy luận có phê phán và sáng tạo mà sẽ rất quan trọng cho sự thành công trong học tập và đời sống. Trong các môn toán, đọc, và viết, chương trình giảng dạy được dựa trên Những Tiêu Chuẩn Cốt Yếu Chung của Tiểu Bang, những tiêu chuẩn mới theo hướng quốc tế đã được Maryland và 45 tiểu bang khác chấp nhận. Đồng thời, Curriculum 2.0 sẽ cho phép có nhiều trọng điểm giảng dạy hơn về các môn nghệ thuật, khai tâm tin học, khoa học, khoa học xã hội, giáo dục y tế và thể dục—những phạm vi mà đã đôi khi bị loại ra trong thập niên vừa qua. Chúng ta biết là Curriculum 2.0 sẽ giúp tạo một nền tảng giáo dục vững chắc cho các học sinh của chúng ta tại tiểu học và đưa đến nhiều thành công hơn tại trung học cấp II và cấp III.

Chúng tôi sẽ cải tiến phiếu điểm lớp tiểu học để phù hợp hơn với chương trình giảng dạy và để cho phụ huynh thêm thông tin về những gì em học sinh biết và làm được. Phiếu điểm "dựa trên tiêu chuẩn" trong các lớp từ Mẫu giáo đến lớp 5 sẽ cho phụ huynh thêm thông tin về học sinh đã tiến bộ ra sao trong những lãnh vực cụ thể của chương trình và các em đã thành đạt tới đâu so với kỳ vọng của cấp lớp.

Curriculum 2.0 sẽ giúp cải tiến việc giảng dạy và học hỏi trong mỗi lớp tiểu học. Quý vị sẽ nghe nói thêm về Curriculum 2.0 vào lúc đầu niên học, nhưng quý vị có thể xem thêm thông tin bây giờ bằng cách viếng thăm trang mạng của chúng tôi tại [www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/2.0/](http://www.montgomeryschoolsmd.org/curriculum/2.0/). Nếu quý vị có thêm câu hỏi, xin hãy liên lạc với hiệu trưởng trường con quý vị.

Kính,

Joshua P. Starr, Ed.D.  
Superintendent of Schools